

ตารางค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2018



Perth College
Anglican School for Girls

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียน

การสมัคร

ใบสมัครเข้าเรียนต้องแนบค่าลงทะเบียนจำนวน 100 ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งจะไม่คืนให้

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักเรียนต่างชาติ สำหรับชั้นปีที่ 1-9 จำนวน 8,330.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมนี้ชำระเมื่อได้รับแจ้งว่าการสมัครเข้าเรียนได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักเรียนต่างชาติ สำหรับชั้นปีที่ 10 และ 11 จำนวน 4,165 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องชำระเต็มจำนวน สำหรับชั้นปีที่ 1-12

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจำปีสามารถแบ่งชำระได้สองงวด คือในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

ตารางค่าธรรมเนียม

	รายปี (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)	รายภาคเรียน (ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
ค่าเล่าเรียน – ชั้นปีที่ 1 ถึง 2	22,646	11,323
ค่าเล่าเรียน – ชั้นปีที่ 3 ถึง 6	24,578	12,289
ค่าเล่าเรียน – ชั้นปีที่ 7 ถึง 8	32,406	16,203
ค่าเล่าเรียน – ชั้นปีที่ 9 ถึง 12	33,652	16,826
ค่าที่พัก อาหารและอื่นๆ (สำหรับนักเรียนประจำ)	27,532	13,766

ภาษีอาคาร

ภาษีอาคารที่รัฐกำหนดให้ชำระจำนวน 864 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อครอบครัวต่อปีจะเรียกเก็บจากครอบครัวในต้นปี

แท็บเล็ตเทคโนโลยี

ภาษีเทคโนโลยีจะเรียกเก็บสำหรับการที่โรงเรียนจัดหาแท็บเล็ตเทคโนโลยีให้นักเรียนใช้ โดยจะเรียกเก็บดังนี้
สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 7-12 675 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ก) **วิชาพิเศษ:** สอนโดยครูพิเศษในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งรวมถึงดนตรี (การบรรเลงดนตรีและการร้องเพลง)
วาทวิทยาและการละคร การเต้นลีลาศ (นักเรียนชั้นปีที่ 10) การฝึกเทนนิส และบิลเลียด

แผนกศิลปะการแสดงของวิทยาลัยเฟิร์ทจะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมและให้รายละเอียดค่าเรียนวิชาทฤษฎีการบรรเลงดนตรีและการร้องเพลง เจ้าหน้าที่ประจำแผนกจะประสานงานระหว่างครูพิเศษ บิตามารดา และนักเรียนเพื่อจัดตารางเรียน
ค่าเรียนดนตรีจะเรียกเก็บจากบัญชีของท่าน

ค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาลีลาศเพื่อการแข่งขัน (นักเรียนชั้นปีที่ 10) การฝึกเทนนิส และบิลเลียด จะแจ้งให้ทราบเมื่อสมัครเรียน

(ข) **เครื่องดนตรี:** แผนกศิลปะการแสดงอาจจัดการเช่าเครื่องดนตรีให้

(ค) **ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าทัศนศึกษา:** จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะเพิ่มเติมต่อเนื่องในระหว่างปีสำหรับการทัศนศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เลือกเข้าร่วมเพิ่มเติมได้ที่บุตรสาวของท่านเข้าร่วม ซึ่งไม่เกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มตลอดทั้งปี (เช่น ค่ายศิลปะ
สถาบันเน็ดบอลแห่งเฟิร์ท)

(ง) **ค่าตำราเรียนและเครื่องแบบ**

- นักเรียนชั้นปีที่ 10 มีค่าตำราเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และนักเรียนชั้นปีที่ 12 มีค่าตำราเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือก)

- ค่าเครื่องแบบกีฬาและเครื่องแบบที่จำเป็นเพื่อใส่ในฤดูหนาวและฤดูร้อนสำหรับนักเรียนรวมทั้งกระเป๋านักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนเฉลี่ยคิดเป็นเงิน 1,750 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น

(จ) ประกันสุขภาพของนักเรียนต่างชาติ: ณ เวลาที่ตอบรับเข้าเรียนที่โรงเรียน บิตามารดาต้องจัดทำประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) ซึ่งมีผลประกันตลอดระยะเวลาของวีซ่า และต้องยื่นหลักฐานการประกันสุขภาพนี้ โรงเรียนจึงจะออกใบยืนยันการสมัครเรียน (Confirmation of Enrolment) ให้เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่า

การชำระเงินจากบัญชี

ค่าเล่าเรียนของภาคเรียนแรกต้องชำระเมื่อวิทยาลัยเฟิร์ทตอบรับนักเรียนเข้าเรียน

ค่าเล่าเรียนในภาคเรียนต่อไปต้องชำระก่อนเริ่มต้นภาคเรียนใหม่

วิทยาลัยเฟิร์ทจะไม่รับใบสมัครเข้าร่วมทัวร์ใดๆ ที่จัดโดยวิทยาลัย หากชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทุกอย่างไม่ครบ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินค่าเล่าเรียนซ้ำจะถูกเรียกเก็บจากบัญชีที่เกินกำหนดชำระ

นักเรียนจะไม่ได้เรียนต่อในภาคเรียนใหม่หากไม่ชำระค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ผ่านมาเต็มจำนวน

การประกันภัย

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้บิดามารดาทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิด ทรัพย์สินส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย

การสูญหายหรือความเสียหายของทรัพย์สินและของใช้ส่วนตัว

หรือความรับผิดชอบอันเกิดจากนักเรียนสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

โรงเรียนจะทำประกันให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมฝึกงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักสูตร

และโปรแกรมการช่วยเหลือชุมชนตามที่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเฟิร์ท

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่ให้กับโรงเรียน

อาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการระดับเครือรัฐและระดับรัฐและผู้จัดการกองทุนประกันการบริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ (ESOS) ตามภาระผูกพันที่โรงเรียนมีเพื่อแจ้งกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมและกิจการเยาวชน (Department of Education, Training and Youth Affairs) เกี่ยวกับ

- การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน และ
- กรณีนักเรียนละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในวีซ่า ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม และการเข้าเรียนหรือผลการเรียน

การลาออกของนักเรียน

นักเรียนไป-กลับ: ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ครูใหญ่ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนเต็ม

มิเช่นนั้นจะต้องถูกปรับเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนหนึ่งภาคเรียนแทนการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นักเรียนประจำ: นักเรียนจะลาออกได้ในตอนสิ้นสุดภาคเรียนเท่านั้น

และต้องแจ้งให้ครูใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าหนึ่งภาคเรียน

เงื่อนไขนี้ใช้ในกรณีที่นักเรียนประจำจะลาออกจากโรงเรียนหรือขอเปลี่ยนเป็นนักเรียนไป-กลับ หากไม่แจ้งล่วงหน้า

จะถูกปรับเท่ากับค่าเล่าเรียนหนึ่งภาคเรียน

การคืนเงิน

การงดเรียกเก็บเงินค่าที่พักและอาหารและค่าเล่าเรียน (กรณีนักเรียนประจำ)

เนื่องจากการขาดเรียนเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะเหตุผลอื่นใด จะได้รับอนุมัติในกรณีที่เป็นการเหตุการณพิเศษเท่านั้น

มีระเบียบเฉพาะสำหรับการคืนเงินค่าเล่าเรียนและค่าที่พักและอาหาร (กรณีนักเรียนประจำ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สำหรับนักเรียนต่างชาติ กรุณาดูนโยบายการคืนเงินนักเรียนต่างชาติเพื่อทราบรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้

ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน